






# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

30 เมษายน 2566



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 <p><b>โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. สายพันธุ์ XBB.1.x</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (กท.ธุรกิจ, แนวหน้า)  - รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า ข้อมูลลักษณะสายพันธุ์ในไทย สัดส่วนของสายพันธุ์ย่อยเปลี่ยนแปลงไปมาก โดย XBB.1.16 มีสัดส่วนการตรวจพบเพิ่มขึ้นอย่างมาก นอกจากนี้ ข้อมูลสายพันธุ์ XBB.1.16.x จาก GISAID พบระบาดแล้ว 43 ประเทศ สถานการณ์ระบาดของไทยไม่ใชตามฤดูกาล แต่มาจากกิจกรรม-การใช้ชีวิตเสี่ยง เดือนระบาดระลอกนี้มากกว่าที่คิด ติดแล้วควรแยกตัวจากคนอื่น 14 วันถึงจะปลอดภัย</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (thebangkokinsight)  - WHO เตือนเฝ้าระวังติดตามโอไมครอนลูกผสม 3 สายพันธุ์ย่อย คือ XBB.1.5 XBB.1.16 และ XBB.1.9</p> <p><b>2. บริการวัคซีนโควิด 19</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (ไทยโพสต์)  - สำนักอนามัย กทม. เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 รองรับ 2 สายพันธุ์ แก่ประชาชนทุกคน ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข ทั้ง 69 แห่ง ให้บริการทุกวันพุธ โดย Walk in ไม่ต้องจอง และทุกวันศุกร์ สามารถ Walk in และลงทะเบียนผ่านแอปฯ QueQ นอกจากนี้ ร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้บริการฉีดฟรี ระหว่างวันที่ 28-30 เม.ย., 5-7 พ.ค., 12 พ.ค., 19-21 พ.ค. และ 26-28 พ.ค. เวลา 12.00-18.00 น. ณ บริเวณชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์</p>	
 <p><b>กัญชา</b></p> <p><b>ประเด็นสำคัญ</b></p> <p><b>1. นโยบายกัญชาเสรี</b>  <b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (facebook)  - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์เชิญชวนส่งคลิปวิดีโอสัมภาษณ์ หัวข้อ “ผลกระทบของนโยบายกัญชาเสรีต่อเยาวชน” ซึ่งรางวัลรวม 50,000 บาท</p> <p><b>2. ตักเตือนเรื่องตีผสมกัญชา</b>  - เพจชมรมแพทย์ชนบท โพสต์ภาพตักเตือนเรื่องตีผสมกัญชา พร้อมระบุว่า การรับประทานกัญชาออกจากยาเสพติด ก่อนที่จะการออกกฎหมาย พ.ร.บ.กัญชากัญชงสำเร็จ ทำให้เห็นว่าเด็กสามารถเข้าถึงได้ง่าย ขอแคมีเหรียญก็สามารถกดซื้อได้ ถือเป็นความง่ายเชิงนโยบาย ตำรวจไม่จับ โยนให้ สร. ส่วน สร. ก็นิ่งเฉย เพราะถ้าเข้มงวดมากก็อาจมีภัยถึงตัว</p>	
 <p><b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>แต่งตั้งโยกย้าย</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ:</b> เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, hfocus)  - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สร. ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง ผอ.กอง และ นพ.สสจ. 6 ราย และรักษาราชการตำแหน่ง นพ.สสจ. อีก 1 ราย รวมทั้งหมด 7 ราย ดังนี้ 1. นพ.ชวนนท์ อิ่มอาบ นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.ราชบุรี ย้ายเป็น นพ.สสจ.พังงา 2. นพ.วิศิษฐ์ อภิสิทธิ์วิทยา นพ.สสจ.พังงา เป็น นพ.สสจ.พิจิตร 3. นพ.อดิสรณ์ วรธนะศักดิ์ นพ.สสจ.พิจิตร เป็น นพ.สสจ.ลพบุรี 4. นพ.อนุรักษ์ สารภาพ นพ.สสจ.ลพบุรี เป็น นพ.สสจ.ปัตตานี 5. นพ.ประภาส ผูกดวง นพ.สสจ.ปัตตานี เป็น นพ.สสจ.สมุทรปราการ 6. นพ.นเรศฤทธิ์ ชัดระสีมา นพ.สสจ.สมุทรปราการ เป็น ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน และ 7. นพ.ธราพงศ์ กัปปโก นพ.ชช.ด้านเวชกรรมป้องกัน สสจ.สกลนคร ดำรงตำแหน่งรักษาราชการ นพ.สสจ.สระแก้ว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>คดีฆาตกรรมต่อเนื่องด้วยสารไซยาไนด์</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, มติชน, ข่าวสด, กท.ธุรกิจ, คมชัดลึก, ประชาชาติ, ผู้จัดการ, ฐานเศรษฐกิจ, hfocus, acnews, thaigov, newtv, news1live, topnews, nationtv, 77kaoded, thailandplus)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หัวหน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิระดับ 11) และโฆษก สธ. กล่าวถึงกรณีฆาตกรรมโดยใช้ไซยาไนด์ ซึ่งมีผู้ตั้งประเด็นคำถามถึงเรื่องการชันสูตรพลิกศพที่ตายผิดธรรมชาติ สธ. ได้มีการปรับแนวทางในการชันสูตรพลิกศพ โดยให้แพทย์ทำการผ่าชันสูตรทุกศพที่ไม่สามารถระบุถึงการเสียชีวิตที่แท้จริงได้ และไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างความชัดเจน และนำไปสู่การป้องกันเหตุ หรือสืบหาต้นตอของการเสียชีวิตได้ สำหรับการตรวจหาสารไซยาไนด์ หน่วยงานของกรมวิทย์ฯ ทั่วประเทศ สามารถตรวจวิเคราะห์ยืนยันในตัวอย่างน้ำล้างกระเพาะ อาหาร วัตถุต้องสงสัย ได้ในเวลา 5-7 วันทำการ ส่วนการหาปริมาณไซยาไนด์ในตัวอย่างเลือด ใช้เวลา 22-30 วันทำการ และการหาปริมาณเมตาบอไลต์ในตัวอย่างปัสสาวะใช้เวลา 5-10 วันทำการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ให้สัมภาษณ์กรณีแอมไซยาไนด์ให้ข้อมูลกับ จนท.ตำรวจ ว่ามีประวัติการรักษาที่สถาบันกัลยาณ์ราชนครินทร์ ว่า จนท.ตำรวจเข้าไปที่สถาบันฯ เพื่อรับทราบในรายละเอียดแล้ว จึงขอให้การเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวเป็นหน้าที่ของตำรวจ ทางสถาบันฯ ยืนยันว่า หากข้อมูลใดที่เป็นประโยชน์ในความปลอดภัยของสังคมก็พร้อมให้ข้อมูลอย่างเต็มที่ ขออย่าว่าข้อมูลของผู้ป่วยถือเป็นความลับระหว่างผู้ป่วยกับแพทย์ผู้ให้การรักษา ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 รพ.ไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาเปิดเผยต่อสาธารณะได้ ทั้งนี้ การขุดคุ้ยข้อมูลออกมาเผยแพร่อย่างละเอียด และประชาชนเองก็สามารถส่งข้อมูลถึงกันได้รวดเร็ว ความถี่ของการรับรู้สูงมาก ทำให้หลายคนตั้งเรื่องนี้ในวิถีชีวิตตัวเอง เปรียบเทียบกับตัวเอง จนกระทั่งเกิดความหวาดกลัว กังวลว่าตัวเองอาจเป็นเหยื่อ ดังนั้น การติดตามข่าวเรื่องนี้จึงต้องมีขอบเขตเพื่อให้เรารู้เท่าทันอย่างพอเหมาะ จะส่งผลดีในการใช้สื่อมากกว่าผลเสีย</p> <p>- นายอนุกุล ปัดแก้ว ปลัด พม. กล่าวถึงการนำเสนอข่าวแอมไซยาไนด์ ขอให้ระวังการนำเสนอข่าวความรุนแรงซ้ำ ๆ และมีความถี่มาก ๆ อาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบ รวมทั้งอาจจะส่งผลกระทบต่อไปถึงบุคคลแวดล้อมของผู้ต้องหา เบื้องต้นได้ส่งทีมสหวิชาชีพ ซึ่งมีนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยาไปประเมินความเสี่ยงต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวผู้ต้องหาแล้ว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, คมชัดลึก, ch3plus, ch7, nationtv, thainewsonline)</p> <p>- นายรพี ชำนาญเรือ ผู้ประสานเหยื่อคดีแอมไซยาไนด์ ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนกองปราบปรามในคดีก๊อที่เสียชีวิตเมื่อ 14 เม.ย. ริมน้ำ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ให้ข้อมูลเหตุการณ์ รวมทั้งยื่นหลักฐานจากกล้องวงจรปิด พร้อมฝากถึง สธ. ให้ตรวจสอบข้อมูลย้อนหลังการเสียชีวิตในลักษณะดังกล่าวของเหยื่อทั้งหมด ไปถึงปี 2558 โดยเฉพาะกรณีที่เสียชีวิตจากสาเหตุหัวใจล้มเหลว ว่าจะมีความเชื่อมโยงคดีแอมหรือไม</p> <p>- พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม กล่าวว่า จะเชิญบุคลากรทางการแพทย์ที่คาดว่าเป็นคนที่แอมเคยไปปรึกษา ถามข้อมูลเกี่ยวกับคนที่มีการหัวใจล้มเหลว มาสอบปากคำเพิ่มเติม ทั้งนี้ มีครอบครัวผู้เสียชีวิตที่ร้องเรียนเข้ามา 18-20 คน แต่จากการสืบสวนของตำรวจมีเพียง 14 คน ที่นำมาประกอบสำนวนได้ ส่วนที่เหลือยังอยู่ระหว่างสอบถามข้อมูลและหาพยานหลักฐานเพิ่มเติม</p> <p>- นายธันยนิชา เอกสุวรรณวัฒน์ ทนายความของแอม เปิดเผยว่า ตอนนี้ยังเดินทางทำคดีให้กับแอมต่อไป ไม่มีเหตุผลที่ต้องเปลี่ยนแปลง เพราะเป็นหน้าที่ของทนายความที่ต้องไม่ทอดทิ้งลูกความ</p>	-
<p><b>ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยสุขภาพ</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, acnews)</p> <p>- นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ รองปลัด สธ. นำคณะผู้บริหาร สธ. เยี่ยมชมสถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือในการขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย โดยสถาบันฯ ยินดีให้การสนับสนุนนักวิจัยไทยในการเข้าสมัครขอรับทุนวิจัยสุขภาพด้านต่าง ๆ ซึ่งปีที่ผ่านมา 5 สถาบันในไทย ได้รับทุนวิจัย 3 ล้านเหรียญต่อปี จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ สบช. จ.ขอนแก่น ม.มหิดล จ.เชียงใหม่ จ.สงขลา และ จ.ขอนแก่น รวมทั้งยังมีนักวิจัยของประเทศไทยศึกษาและปฏิบัติงานอยู่ในสถาบันฯ แห่งนี้ 9 คนด้วย</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ตั้งสถานีสุขภาพชุมชนป้องกันป่วยสโตรก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, acnews, prd., hfocus, thaigov)</p> <p>- นพ.ภูเดช สุระโคตร ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตสุขภาพที่ 9 กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 9 พบผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดหัวใจได้ในอนาคต จึงมีนโยบายให้ทุกจังหวัดในเขตจัดตั้งสถานีสุขภาพ (Health Station) ในชุมชน บูรณาการระบบบริการโดยใช้กลไก 3 หมอ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความรู้การดูแลสุขภาพและบริการสุขภาพเบื้องต้นได้สะดวกและรวดเร็ว ซึ่ง จ.บุรีรัมย์ จัดตั้งสถานีสุขภาพในชุมชนแล้ว 2,894 แห่ง ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน</p>	-
<p><b>ศาสตร์แพทย์แผนไทยรักษาสุขภาพคนวัยทำงาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมการแพทย์แผนไทยฯ)</p> <p>- นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ แนะนำสมุนไพร ตำรับยาไทย รวมถึงการดูแลสุขภาพตามศาสตร์แพทย์แผนไทยสำหรับกลุ่มคนวัยทำงาน รักษาอาการ 3 โรคยอดฮิต ได้แก่ 1. โรคออฟฟิศซินโดรม บรรเทาด้วยการนวดรักษาและประคบสมุนไพร หรือใช้น้ำมันโพลีเอทิลีนกลายกล้ามเนื้อ และแนะนำยาแก้วิงเวียนศีรษะ ลดอาการปวด และอาการอักเสบ 2. โรคเครียด ใช้กลิ่นหรือสมุนไพรบำบัดในการบรรเทาความตึงเครียด โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีรสหอมเย็น เช่น มะลิ จำปี จำปา กระดังงา โดยนำมาวางไว้ที่ใกล้บริเวณที่นอน หรือการใช้น้ำมันหอมระเหยในเครื่องหอม เช่น ส้ม ช่วยบำรุงหัวใจ แก้อาการหน้ามืด ตาลาย วิงเวียนศีรษะ และช่วยให้ผ่อนคลายสบาย รวมไปถึงการนวดไทยและการประคบสมุนไพรผ่อนคลายความตึงเครียด และ 3. โรคอ้วน ใช้สมุนไพรสร้อย เช่น ข่า กะเพรา ขิง ตะไคร้ ฯลฯ ช่วยเพิ่มการเผาผลาญ ลดอาการท้องอืดท้องเฟ้อ ที่สำคัญต้องหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้ง น้ำตาล ไขมันสูง ควรออกกำลังกายเป็นประจำ ที่แนะนำคือทำฤๅษีดัดตน</p>	-
<p><b>ป้องกันโรคลมแดดในเด็ก</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์)</p> <p>- นพ.วีรุฒิ อิมสารานู รองอธิบดีกรมการแพทย์ เผยว่า ฤดูร้อนของประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงและอากาศร้อนอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเป็นช่วงปิดเทอม ส่วนใหญ่ครอบครัวพากันเดินทางท่องเที่ยว หลีกเลี่ยงไม่พ้นจากการเจอแสงแดด อากาศร้อน ท้องเด็กเล็กร่างกายยังไม่มีภูมิคุ้มกันมากพอ และอาจปรับตัวไม่ทัน เสี่ยงโรคลมแดด หากอุณหภูมิร่างกายสูงมากกว่า 40 องศา จะมีผลกับการทำงานของระบบหัวใจและหลอดเลือด ระบบประสาท อวัยวะอื่น ทำให้ทำงานล้มเหลว จนเสียชีวิตได้ ผู้ปกครองควรหมั่นสังเกตอาการเจ็บป่วย หากพบความผิดปกติ ควรพาไปพบแพทย์</p> <p>- นพ.อัศวิน จิตนุยานนท์ ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวถึงการป้องกันลมแดดในเด็กว่า ควรดื่มน้ำบ่อย ๆ ทุกชั่วโมง สวมเสื้อผ้าโปร่งสบาย สีสอ่อน ลดกิจกรรมกลางแจ้ง ให้อุปกรณ์ป้องกัน ไม่ควรทิ้งเด็กไว้ในรถที่จอดกลางแจ้ง และให้สังเกตอาการผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นกับเด็ก</p>	-
<p><b>ตรวจสุขภาพคนไทยจากชูดาน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ผู้จัดการ, มติชน, เดลินิวส์)</p> <p>- ล่าสุด คนไทยจากชูดานชุดสอง 135 คน กลับถึงไทยแล้ว ยังมีตกค้าง 5 คน กลับถึงไทย 1 พ.ค.นี้ โดยเมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง ผู้โดยสารได้รับการตรวจสุขภาพโดยกรมควบคุมโรค และกรมสุขภาพจิต</p>	-
<p><b>ไชยาไนต์ในหน่อไม้</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (facebook, สยามรัฐ)</p> <p>- เพจ ข่าวสารรอบรู้กรมอนามัย โพสต์ว่า หน่อไม้ดิบมีสารซึ่งสามารถเปลี่ยนเป็นไชยาไนต์มีพิษต่อร่างกาย ปริมาณไชยาไนต์จะลดลงได้ โดยนำหน่อไม้ไปผ่านให้ความร้อน เผา ต้ม ทำหน่อไม้ปิ้ง หน่อไม้กระป๋อง หรือปรุงอาหาร ทั้งนี้ หากไชยาไนต์เมื่อเข้าสู่ร่างกายปริมาณน้อยจะถูก detoxify และถูกขับออกทางปัสสาวะ แต่ถ้าได้รับปริมาณมากจะทำให้ร่างกายเกิดอาการขาดออกซิเจน หหมดสติ อาจทำให้เสียชีวิตได้ ดังนั้น จึงไม่ควรบริโภคหน่อไม้ดิบ</p>	-
<p><b>พัฒนาระบบสุขภาพป้องกันภาวะติดนิโคติน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ (เพิ่มเติม) : นสพ. (แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, hfocus, thailandplus)</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สพ. เผยว่า สพ. ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ และเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพเพื่อส่งเสริมสุขภาพ ป้องกัน รักษาภาวะติดนิโคติน ด้วยกระบวนการพัฒนาและรับรองคุณภาพ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>ม.มหิตล พัฒนานวัตกรรมรักษามะเร็งด้วยเซลล์และยีน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (otp-news)</p> <p>- ม.มหิตล แถลงผลสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ยาที่ใช้รักษามะเร็ง ด้วยเซลล์และยีน (CAR - T cell) ภายใต้มาตรฐานสากลแห่งแรกในอาเซียน สามารถนำไปใช้จริงในผู้ป่วยทั้งเด็กและผู้ใหญ่ 10 ราย ที่ต้องการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดหลายขนาน ยามุ่งเป้าหลายชนิด โดยหลังได้รับ CAR - T cell ตอบสนองจนโรคสงบทุกราย 100%</p>	-
<p><b>ลงพื้นที่ตรวจตาให้ชาวบ้านในพื้นที่กันดาร</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ch7</p> <p>- พญ.พรรณสมร ภูไพบูลย์ จักษุแพทย์เชี่ยวชาญด้านกระจกตา รพ.บ้านแพ้ว และสมาคมอนุเคราะห์คลองเตย จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ลงพื้นที่ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี เพื่อตรวจเช็คสายตาให้ชาวบ้านในพื้นที่กันดาร มีรายได้น้อย และมีผู้สูงอายุอาศัยจำนวนมากที่ส่วนใหญ่ไม่เคยได้รับการตรวจเช็คดวงตาเลย ส่งผลให้เป็นตาต่อกระจก และเป็นสาเหตุให้ตาบอดได้ ซึ่งผลการตรวจพบชาวบ้านที่ต้องผ่าตัดตาเร่งด่วนจากตาต่อกระจกมากถึง 53 คน ต้อหิน 1 คน และโรคเบาหวานขึ้นตา 2 คน ส่วนผู้สูงอายุที่เหลือ จักษุแพทย์แนะนำให้สังเกตอาการอย่างใกล้ชิด</p>	-
<p><b>บุกจับลัทธิเถื่อน</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ)</p> <p>- ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จ.ชลบุรี แถลงผลการจับกุมนางหงเหลียน ซู สัญชาติจีน อายุ 49 ปี 'พระแม่แห่งจักรวาล' เจ้าลัทธิสหพันธ์อาณาจักรสิงโต พร้อมสาวกชาวจีนรวม 5 คน เข้าบ้านหุ่ยยานาจอมเทียนเปิดเป็นสำนักลัทธิเถื่อน รับผิดชอบ อ่างสื่อสารเทพเจ้าได้ จำหน่ายยาอายุวัฒนะที่ปรุงขึ้นเองโดยไม่ผ่าน อย. มีกลุ่มลูกค้ายักยอกที่ชาววจีนและไทยเข้าใช้บริการจำนวนมาก ทำมาแล้วกว่า 3 ปี</p>	-
<p><b>ข่าวปลอม</b></p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ hfocus</p> <p>- รพ.ราชวิถี ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์เรื่องเกิดสิ่วหน้าอก ปัสสาวะสีเข้ม ข้อเท้าบวม คือสัญญาณว่าการไหลเวียนของระบบน้ำเหลืองมีปัญหา ว่าเป็นข้อมูลเท็จ ไม่มีเหตุผลที่เป็นไปได้ตามทฤษฎีทางการแพทย์</p>	-